

## Giáo Khu Thánh Cả Giuse



Giáo Khu Thánh Cả Giuse là một trong các giáo khu tiên khởi đã được thành lập khi mà cộng đoàn còn bên Giáo Xứ Saint Rita. Những năm đầu thập niên Tám Mươi giáo dân người Việt tị nạn còn rất ít ỏi chưa có thể thành lập được một Giáo Xứ riêng cho cộng đoàn người Việt tị nạn ở vùng thành phố Fort Worth và các thành phố lân cận, do đó cộng đoàn giáo khu sinh hoạt còn rất đơn sơ và rời rạc lúc bấy giờ.

Giáo Khu Thánh Cả Giuse đa phần là các thành viên cư ngụ ở vùng số 76112 thuộc thành phố Fort Worth, quận hạt Tarrant. Có một số gia đình đã di chuyển đến các thành phố lân cận như là Arlington, Grand Prairie, Cedar Hill nhưng họ vẫn yêu mến cộng đoàn mà thường xuyên tham dự các Thánh Lễ và sinh hoạt với cộng đoàn Giáo Xứ Fatima.

Cộng đoàn Giáo Khu Thánh Cả Gise luôn luôn phụ giúp các Cha Xứ và Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ trong các công tác mục vụ, giảng dạy thánh hóa và quản trị giáo xứ trong phạm vi giáo khu dựa theo giáo luật điều 519 và 526, 1, 2. Đồng thời cũng luôn giữ mối quan hệ thân ái đối với các giáo khu và đoàn thể trong giáo xứ.

Giáo Khu luôn quan tâm thăm hỏi các gia đình giáo dân trong giáo khu để giúp cho mọi người luôn có mối liên hệ mật thiết với giáo xứ hầu chu toàn bổn phận của một giáo dân đối với giáo hội qua các nghi lễ và bí tích trong đời sống Kitô hữu hằng ngày, nhờ đó giúp mọi người trong khu được chu toàn bổn phận của mình đối với giáo xứ cũng như giúp đạo đạt lên cha xứ và HĐMV giáo xứ những nhu cầu mà giáo dân trong khu cần được giáo xứ giúp đỡ.

Hiện nay Giáo Khu Thánh Cả Giuse có 103 hộ gia đình, đa phần là các vị cao niên. Các gia đình giáo khu thường xuyên đi thăm viếng các thành viên đau yếu và cung nghinh tượng Thánh Cả Giuse về gia đình đọc kinh vào mỗi chiều Chúa Nhật hằng tuần. Giáo Khu nhận Thánh Cả Giuse là quan thầy vào ngày kính Ngài: Ngày 19 Tháng 3 để theo gương Ngài phục vụ gia đình và mọi người. Các vị trưởng khu tiên nhiệm và đương nhiệm như sau:

Nhiệm Kỳ I: Ông Đoàn Hữu Rược  
Nhiệm Kỳ II: Ông Trần Kim Phong  
Nhiệm Kỳ III: Ông Đỗ Bình  
Nhiệm Kỳ IV: Ông Trương Cảnh (2001-2009)  
Nhiệm Kỳ V: Ông Nguyễn Thanh (2009-2010)  
Nhiệm Kỳ VI: Ông Nguyễn Tấn Hưng (2010-2012)  
Nhiệm Kỳ VII: Ông Trần Đức Mậu (2012-2016)  
Đương Nhiệm: Ông Đỗ Phúc (2016 - 2021)

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đương Nhiệm 2019-2021

Trưởng Khu: Ông Phêrô Đỗ Thành Phúc  
Phó Khu: Ông Micae Bùi Hữu Quang  
Thư Ký: Bà Teresa Nguyễn Bích Ngọc  
Thủ Quỹ: Bà Maria Trần Thục

Ban Biên Tập





## Giáo Khu Thánh Martinô

Giáo khu Thánh Martinô được thành lập vào năm 1984. Dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của LM. Hillary Trần Công Lý. Vì giáo dân còn rất khiêm tốn của một cộng đoàn tị nạn nhỏ bé lúc ấy, cho nên mọi sinh hoạt của cộng đoàn Giáo Xứ Fatima lúc bấy giờ đều lệ thuộc vào Giáo Xứ Saint Rita thuộc Giáo Phận Fort Worth, Texas, tọa lạc trên đường Lancaster gần highway 820.

Giáo khu Martinô là giáo khu thứ ba của Cộng Đoàn Giáo Xứ Fatima, sau giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Cả Giuse. Giáo khu Thánh Martinô gồm nhiều gia đình cư ngụ thuộc thành phố Arlington, TX. Giáo Khu Martinô thuộc hướng Đông Nam ranh giới các thành phố: Fort Worth Kenadell, Mainsfield, Arlington và Grand Prairie.

Giáo Khu tuy nhỏ bé nhưng rất hăng say đóng góp cho Giáo Xứ trong mọi lãnh vực. Giáo Khu đã đóng góp rất nhiều nhân sự, các cựu chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ cho Giáo Xứ như ông: Lê Đàm, Đinh Hồng Thanh, Trần Minh Hải và Phạm Ngọc Trang.

Giáo khu Martinô thường luân phiên cung nghinh Đức Mẹ đến từng gia đình để cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân, bệnh nhân và cầu bằng an cho nhân loại. Các gia đình cùng nhau thăm nom những người già, đau yếu và hoạn nạn. Giáo khu luôn luôn sẵn sàng cộng tác với Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh để xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn. Hiện tại giáo khu Thánh Martinô có 72 gia đình đang sinh hoạt trong cộng đoàn giáo khu và giáo xứ.

Xin chân thành cảm ơn những “Tấm Lòng Vàng” đã âm thầm hy sinh đóng góp công



sức, tiền tài để giúp giáo xứ phát triển lớn mạnh hơn. Từ một cộng đoàn nhỏ bé nay đã trở thành một giáo xứ Fatima như bây giờ, và có một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nguyện xin Thiên Chúa - Mẹ Fatima và Thánh quan thầy của khu luôn nâng đỡ, che chở cho đoàn con dân trong Giáo Khu, Giáo Xứ luôn biết đoàn kết, yêu thương, biết chung tay và góp sức trọng mọi sinh hoạt chung của Giáo Xứ và Giáo Khu.

Khu Martinô giáo xứ Fatima nhận thánh Martino de Pores là bổn mạng ngày mùng 3 tháng 11 để nơi gương Ngài sống khó nghèo, ăn chay và làm việc tông đồ. Các vị trưởng khu tiên nhiệm và đương nhiệm như sau:

Nhiệm Kỳ I:	Ông Trần Văn Cầm
Nhiệm Kỳ II:	Ông Trần Đình Biên
Nhiệm Kỳ III:	Ông Phạm Ngọc Trang
Nhiệm Kỳ IV:	Ông Lê Ái Minh
Nhiệm Kỳ V:	Ông Vũ Quang Cầu
Nhiệm Kỳ VI:	Ông Vũ Tịnh Viện
Nhiệm Kỳ VII:	Ông Nguyễn Văn Thánh

Nhiệm Kỳ VIII:	Ông Phạm Ngọc Trang
Nhiệm Kỳ IX:	Bà Bùi Kim Chi
Đương Nhiệm:	Ông Phan Anh Dũng

Ban Biên Tập





## Ban Công Bố Lời Chúa

*“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Gioan 1:1)*

Ban Công Bố Lời Chúa có một nhiệm vụ thật cao quý, đó là truyền tải Lời Chúa đến cho mọi người qua các bài đọc trong Thánh Lễ. Như Chúa Giêsu đã nói “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mát-thêu 4:4), các thành viên của ban thật sự là những người nhận nhiệm vụ phân phối cơm bánh Lời Chúa để nuôi đời sống thiêng liêng của giáo xứ chúng ta.



Hiện nay Ban Công Bố Lời Chúa có được một số rất đáng kể là 18 thành viên. Điều kiện gia nhập là từ 18 tuổi đến 50 tuổi, không phân biệt nam nữ, miễn khuyết tật, cần phát âm rõ ràng, và cần có sự bình tĩnh đứng trước công chúng. Tuy Thánh Lễ 12 giờ Chúa Nhật là do các học sinh Trường Thánh Anrê Phú Yên đọc sách, nhưng khi nhà trường nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, thì Ban CBLC cũng đảm trách luôn. Ban CBLC được thành lập từ thời Cha Nguyễn Hải Dương, tức là vào ngay thuở ban đầu của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima. Trưởng ban đầu tiên chính là Thầy Phó Tế Hoàng Ngọc Quý. Sau đó vì khá bận rộn nhiều việc nên Thầy đã nhờ ông Trần Văn Hiến làm trưởng ban cho đến năm 2018. Người kế nhiệm ông Hiến là ông Trần Văn Hiến, kể từ năm 2018 cho đến hiện nay.

Cũng như ta không thể thiếu được cơm bánh Lời Chúa, Ban Công Bố Lời Chúa là một thành phần không thể thiếu được trong đời sống thiêng liêng của giáo xứ chúng ta.

### Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Trần Văn Hiến 682-472-8805

Thành Viên: Hoàng Bình  
Đinh Thị Huê  
Huỳnh Thị Lan  
Nguyễn Kiều Ngân  
Lê Kim Thoa  
Lê Thanh Trang  
Đỗ Thành Phúc

Doãn Ngọc Thùy  
Hoàng Mỹ Khanh  
Nguyễn Hoàng Linh  
Trần Kim Quy  
Trần Thị Thục  
Lê Tường Vân  
Cao Thị Hằng

Ngô Nhã  
Vương Song  
Đoàn Thị Mây

Phạm Ngọc  
Hoàng Thị Hương



## Ban Giúp Lễ

Ban Giúp Lễ được thành lập ngay thời Giáo Xứ vẫn còn là Cộng Đoàn sinh hoạt tại giáo xứ St. Rita trên đường East Lancaster. Trưởng ban Giúp Lễ được thay đổi theo từng nhiệm kỳ của ban Mục Vụ của GX.

Thành viên trong ban Giúp Lễ gồm các em theo học chương trình Giáo Lý tại GX từ lớp 4 tới 11. Thời hạn gia nhập là một năm; mỗi niên khoá học các em lại có cơ hội để ghi danh cho nhiệm kỳ mới. Bổn phận của các em là giúp các lễ giới trẻ và các Đại Lễ trong năm. Riêng lễ dành cho người lớn, hiện giáo xứ đang được sự giúp đỡ của một số em trẻ đã học xong chương trình Giáo Lý / Việt Ngữ của Giáo Xứ. Đặc biệt thánh lễ dành cho người lớn (lễ 9 giờ sáng) GX hiện đang cần thành lập một ban giúp lễ tuổi từ 18 tuổi trở lên, mong quý anh chị có đủ điều kiện gia nhập ban Giúp Lễ Thanh / Thiếu Niên này.

Xin quý ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện để mong rằng chính trong các em giúp lễ sẽ có những thợ gặt sớm đáp lại tiếng Chúa kêu mời để lo cánh đồng truyền giáo của Chúa.

Pt Phaolô Micae Hoàng Ngọc Quý





## Ban Môi Trường An Toàn

*“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cơ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.” (Mát-thêu 18:5-6)*

Chúa Giêsu, bậc Thầy tối cao của chúng ta, và Giáo Hội thân yêu của chúng ta đã đặt sự an toàn của các con em chúng ta lên hàng đầu, và dành những án phạt nặng nề nhất cho các kẻ vi phạm sự an toàn này. Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima của chúng ta, Ban Môi Trường An Toàn được Giáo Phận Fort Worth giao cho trọng trách thi hành quy luật của giáo phận để xây dựng một môi trường an toàn cho các trẻ em và mọi giáo dân trong giáo xứ.



Đối với những ai hoạt động trong các đoàn thể của giáo xứ, thì chúng ta đã rõ về đòi hỏi của Giáo Phận. Cứ 2 năm một lần, chúng ta cần phải tham dự 3 tiếng đồng hồ lớp Safe Environment Awareness Session do Thầy Trần Lợi phụ trách. Qua lớp huấn luyện này, chúng ta nhận dạng được đâu là các hành vi lạm dụng trẻ em. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm trình báo với Cha Xứ, Thầy Phó Tế, Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ, hoặc Trưởng Ban Môi Trường An Toàn khi chúng ta gặp phải tình trạng lạm dụng. Không chỉ các người lớn mà thôi, mà các em học sinh cũng cần được huấn luyện Môi Trường An Toàn một cách chu đáo. Giáo Phận Fort Worth giới thiệu chương trình nâng cao nhận thức về môi trường an toàn cho trẻ em thanh thiếu niên (Empowering God's Children), có hiệu lực từ mùa thu 2019. Như thế, vào đầu niên học, Ban Môi Trường An Toàn chia học sinh ra làm 3 khối để có chương trình huấn luyện phù hợp với lứa tuổi của các em: Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 5, Lớp 6 đến Lớp 8, và Lớp 9 đến Lớp 11. Các em được dạy để nhận ra những dấu hiệu của các người lạm dụng trẻ em và các cách kháng cự. Các em được dạy phải trình báo ngay với cha mẹ hoặc các người đáng tin cậy. Ngày nay, các con trẻ của chúng ta bỏ ra nhiều thì giờ trên mạng Internet, cho nên các em từ Lớp 6 trở lên cũng được dạy cách dùng smart phone và Internet một cách an toàn.

Chương trình mới của giáo phận, VIRTUS Excellence Builds Trust, đã được thực hiện cho tất cả giáo xứ và trường học trong giáo phận từ tháng 7 năm 2018. Giáo xứ chúng ta thi hành quy luật của giáo phận và huấn luyện được 10 khóa (từ 22/7/2018 đến 23/2/2020) cho người lớn tình nguyện phục vụ trong giáo xứ. Có tất cả 220 người đã tham dự và hoàn tất nhận thức quy luật của giáo phận.

Ban Môi Trường An Toàn được thành lập vào năm 2007 do Thầy Trần Lợi làm trưởng ban, với sự cộng tác của các thành viên là Cô Nguyễn Thị Thu Vân và Cô Trần Kim Quy. Mọi người đều là các thầy cô thâm niên và tín nhiệm của Trường Thánh Anrê Phú Yên. Mọi thành viên của Ban đã trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt của Giáo Phận Fort Worth trước khi về hoạt động tại giáo xứ chúng ta. Hai năm gần đây, tuy Ban chỉ còn lại Thầy Lợi, nhưng các thầy cô Trường Thánh Anrê Phú Yên vẫn cộng tác chặt chẽ với thầy khi có các lớp huấn luyện cho



các giáo viên hoặc các học sinh.

Xây dựng một môi trường an toàn cho các con em của giáo xứ chúng ta không chỉ là trách nhiệm riêng của Ban Môi Trường An Toàn hay của một ai khác, mà là của toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Mỗi giáo dân chúng ta đều có trách nhiệm phải trình báo khi nhận thấy có điều gì không ổn cho sự an toàn của các con em trong giáo xứ. Vâng lời Thầy chúng ta là Chúa Giêsu dạy, chúng ta nhất quyết không để một kẻ xấu nào làm một em nhỏ trong Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima phải sa ngã hoặc hư mất.

Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Thầy Trần Lợi 817-247-0940



**PROMISE**  
To **Protect**



**Pledge**  
To **HEAL**

## Safe Environment

The Office of Safe Environment of the Diocese of Fort Worth manages the Safe Environment training programs in accordance with the [USCCB Charter for the Protection of Children and Youth](#). The training sessions for preschoolers through adults offer instruction in self-protection and the protection of children, youth and vulnerable adults. Each parish and school has a dedicated Safe Environment Coordinator who assists clergy, staff and volunteers with program registration, training delivery and re-certification.

## Ban Nhạc Giáo Xứ

*Bis orat qui bene cantat.  
Hát tốt là cầu nguyện hai lần.  
Thánh Augustinô*



Cứ mỗi lần giáo xứ có văn nghệ, thì giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima lại thấy một số hình dáng quen thuộc trên sân khấu của hội trường. Đó là Ban Nhạc Giáo Xứ. Chăm chấp đàn trống rộn ràng là Anh Long. Điều luyện điệu bolero, rumba, chachacha trên phím synthesizer là Anh Ái. Chập chùng trầm âm bass là anh Tâm. Cao vút trong tiếng guitar là Anh Trung. Anh Luyện trưởng ban thì bận rộn điều khiển âm thanh hoặc cầm micro hát một bài giúp vui cho giáo xứ.

Mục đích của Ban Nhạc Giáo Xứ là phục vụ, giúp vui trong các sinh hoạt của Giáo Xứ. Tuy nhiên, không chỉ vậy thôi, nhưng mà Ban còn có một mục đích sâu sắc hơn nữa, đó là bảo tồn tiếng Việt và văn hóa, truyền thống Việt Nam cho thế hệ mai sau. Mỗi lời ca bằng tiếng mẹ đẻ, mỗi nốt nhạc đượm tình quê hương là một nỗ lực để duy trì và phát triển văn hóa Việt Nam ở đất nước thứ hai của chúng ta.

Theo Anh Luyện tiết lộ, Ban Nhạc Giáo Xứ có một biệt danh là Ban Nhạc Trâu Vàng. Con trâu là hình ảnh rất đẹp về quê hương Việt Nam của chúng ta. Con trâu biểu hiện cho sự cần cù và đơn sơ nhất, và sự cần cù và đơn sơ đó có giá trị quý như vàng. Trong sự cần cù làm việc và



chịu đựng lẫn nhau, các thành viên của Ban gặp nhau để rèn luyện vào mỗi thứ sáu sau hội trường của giáo xứ. Nhưng trước hết, các anh cùng cầu nguyện chung với nhau. Như Anh Luyện phát biểu, trong các giây phút của cuộc đời, thì giây phút thánh thiện nhất là giây phút cầu nguyện chung với nhau.

Con trâu không những chỉ cần cù và đơn sơ, mà nó còn có sức chịu đựng bền bỉ. Ban Nhạc Giáo Xứ được hình thành từ thuở ban đầu của giáo xứ vào năm 2001, do Anh Nguyễn Vinh làm trưởng ban. Được biết ban nhạc đã chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng là Trâu Vàng bền bỉ, cho nên Ban chết đi rồi lại sống lại, càng mạnh mẽ hơn trước, mãi cho đến thành quả tốt đẹp ngày nay. Ban còn muốn lớn mạnh và phát triển hơn nữa, bởi vậy Ban kêu gọi tất cả các bạn trẻ có tâm hồn nghệ sĩ, tuổi từ 18 đến 99, gia nhập. Các giọng ca tân nhạc hoặc cổ nhạc, các tay âm nhạc chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, xin hãy đến gia nhập Ban Nhạc Giáo Xứ!

Ngoài sinh hoạt thường xuyên là tập dợt vào mỗi tối thứ sáu tại giáo xứ, Ban Nhạc Giáo Xứ còn có một sinh hoạt rất đặc biệt đó là đi tham dự World Youth Day. Cứ hai năm một lần, vào mùa hè của các năm số lẻ, thì Đức Thánh Cha tổ chức ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Các thành viên của Ban thường xuyên tham dự World Youth Day để rèn luyện bản thân và học hỏi thêm từ Đức Thánh Cha và các bạn trẻ khác. Như Anh Luyện kể, có Đức Thánh Cha John Paul II đã dạy rằng, chúng ta cần phải khiêm nhường làm mình nhỏ lại, vì “các con càng nhỏ thì các con càng bay cao.”

Cùng chung sức phục vụ giáo xứ trong tinh thần khiêm nhường, chịu đựng lẫn nhau, Ban Nhạc Giáo Xứ đã và đang thi hành lời Đức Thánh Cha đã dạy như trên. Nguyện xin Thiên Chúa cho Ban Nhạc Giáo Xứ luôn luôn thể hiện lòng mến Chúa, yêu tha nhân, yêu văn hóa và truyền thống Việt Nam, qua lời ca và điệu nhạc giúp vui cho giáo xứ.

Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Anh Nguyễn Đình Luyện 469-579-8888  
Thành Viên: Anh Long  
Anh Hồ Ái  
Anh Nguyễn Trọng Tâm  
Anh Đình Trung



## Ban Phụng Vụ

Ban Phụng Vụ là những người cung làm việc với Cha Xứ để chuẩn bị các chi tiết/nghi thức trước và sau các Thánh Lễ để Thánh Lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng và long trọng. Trưởng và Phó Ban Phụng Vụ có nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ các đồ thánh và phối hợp với các anh chị em trong Ban để các nghi lễ được thực hiện đúng theo Phụng Vụ của Giáo Hội.

Ban Phụng Vụ của giáo xứ gồm có:

- Trưởng Ban: Ông Đinh Hồng Thanh
- Phó Ban: Ông Nguyễn Phi Hùng
- Thành Viên: Ông Nguyễn Văn Tánh  
Ông K' Chel  
Anh Lý An  
Anh Nguyễn Văn Đức  
Chị Đinh Thị Huệ

Đinh Hồng Thanh



## Ban Quản Lý Hội Trường

*“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.” (Mát-thêu 20:1)*

Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima có một ban được Chúa kêu gọi đi làm vườn nho để sinh lợi tức cho giáo xứ ngay từ lúc giáo xứ khánh thành, đó là Ban Quản Lý Hội Trường. Ban này tí hon như hạt cải nếu so sánh với các đoàn thể khác, vì nó chỉ có vồn vẹn một thành viên, đó là Ông Phan Hồng Việt. Ban Quản Lý Hội Trường phụ trách các dịch vụ cho thuê mướn hội trường và các phòng ốc, cơ sở của giáo xứ. Công việc của Ban là lập kế ước thuê mướn hợp pháp cũng như tôn trọng giá cả đã được Cha Xứ và Hội Đồng Giáo Xứ chấp thuận. Kế tiếp, Ban tường trình sổ chi thu hàng tháng cho Cha Xứ và chuyển ngân qua cho Ban Kiểm Ngân và Kế Toán.

Trước khi thành lập giáo xứ chúng ta, Cha Cựu Chánh Xứ Nguyễn Hải Dương đã có một sáng kiến gây quỹ độc đáo là xây một hội trường to lớn, kang trang để cho thuê mướn kiếm tiền trả nợ giáo xứ. Như chúng ta đã chứng kiến, sáng kiến của Cha Hải Dương đã thành công mỹ mãn và đóng góp rất nhiều để giáo xứ dứt nợ trong thời gian ngắn. Ông Việt đã là người đảm nhận trọng trách cho thuê mướn này trong vòng mười mấy năm nay, thật là một trong những thợ vườn nho sớm nhất và bền bỉ nhất của giáo xứ. Nối tiếp Cha Hải Dương, Cha Cựu Chánh Xứ Nguyễn Thành Huỳnh đã chính thức thành lập Ban Quản Lý Hội Trường do Ông Việt làm trưởng ban.

Như Ông Việt cho biết, công việc quản lý hội trường thật là tốn kém thời giờ. Không chi



làm việc vào Thứ Bảy và Chúa Nhật mà thôi, nhưng các ngày thường, ông cũng phải đến nhà thờ để trực tại văn phòng từ 6 giờ đến 7 giờ chiều. Có những lúc rất bận rộn vì có ba bốn đám người Mỹ Tây Cơ đến mừng cùng một lúc. Nhưng cũng có lúc “ngồi chơi xơi nước” vì không có khách, nhưng vẫn phải giữ văn phòng mở cửa đúng theo quy định. Thứ Bảy là ngày Ông Việt vất vả nhất, phải đến mở cửa hội trường từ 2 giờ trưa và phải ở lại cho đến mấy giờ sáng để phụ dọn dẹp hội trường, sau khi các người thuê dùng đã vui vẻ ra về. Thảo nào trong vòng mười mấy năm qua, không một ai khác tình nguyện làm công việc này!

Lần sau, khi thấy hình dáng quen thuộc của Ông Việt Trưởng Ban Quản Lý Hội Trường rảo bước ngoài hành lang, xin chúng ta thầm cầu nguyện để Chúa ban cho người thợ vườn nho kỳ cựu này thật nhiều sức khỏe, để ông tiếp tục mang lại lợi tức cho Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima của chúng ta.

### Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Ông Phan Hồng Việt 682-558-1304





## Ban Tài Chánh

*“Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.”  
(Mát-thêu 25:20)*

Thật vậy, các thành viên của Ban Tài Chánh của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima là các đầy tớ trung thành đã được giáo xứ giao cho trọng trách quản lý tài chánh và gây quỹ cho giáo xứ. Có thể nói, đây là những đầy tớ vất vả nhất trong giáo xứ vì họ là những người xắn tay áo, lăn vào bếp từ những chiều thứ sáu và thứ bảy để kịp chuẩn bị những bát phở, bát bún thơm ngon cho chúng ta thưởng thức. Nhìn vào những khúc xương bò to bằng bắp đùi, những nồi súp to bằng thùng phuy, chúng ta có thể hình dung được công việc của Ban Tài Chánh vất vả nặng nhọc dường bao. Không chỉ nấu nướng thôi, mà họ còn phải đến sớm hơn mọi người để bày bàn, và sau đó ở lại trễ hơn mọi người để rửa chén và dọn dẹp nữa. Qua những bát bún bát phở và những đồng tiền gây quỹ, các thành viên của Ban thật sự là những đầy tớ trung thành mang cơm bánh đến để nuôi sống giáo xứ.

Ngoài công việc thường ngày là nấu nướng và bán hàng, Ban Tài Chánh còn tổ chức các buổi



văn nghệ để gây quỹ cho giáo xứ. Rất cảm ơn họ là những người đã tất bật phục vụ để chúng ta có những buổi chiều thoải mái ngồi thưởng thức lời ca tiếng hát của những ca sĩ tài danh. Những số tiền Ban gây công góp nhặt qua buôn bán và gây quỹ được chi tiêu vào các chương trình xây cất, trùng tu giáo xứ, và trả các chi phí điện nước. Vậy những người trực tiếp thừa hưởng những thành quả tốt đẹp của Ban Tài Chánh không ai khác hơn là chính chúng ta, tất cả giáo dân của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima.

Ban Tài Chánh được thành lập ngay từ thuở ban đầu của giáo xứ, vào năm 2001, với mục đích gây quỹ để “pay off” khoản nợ mua và xây cất giáo xứ. Những nhân sự đầu tiên là Ông Trương Ban Lê Đàm, Ông Nguyễn Văn Tám, Ông Lê Ngọc Vóc, và Ông Lê Hồng Việt. Tiếp nối Ông Lê Đàm với chức vụ trưởng ban là Ông Lê Hồng Việt, và Ông Nguyễn Quốc Phan. Hiện tại



tuy chưa có trưởng ban, nhưng có hai phó ban đó là Anh Bùi Hữu Quang và Anh Lê Nguyên Vũ.

Các thành viên của Ban Tài Chánh là những người đầy tớ trung thành làm những công việc Thiên Chúa trao ban để nuôi sống Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima. Mỗi lần ngồi ăn bát phở, bát bún thơm ngon, xin chúng ta thầm cảm ơn công lao khó nhọc của Ban Tài Chánh, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành của Ngài cho mọi người trong Ban.

#### Ban Biên Tập

Phó Ban: Anh Bùi Hữu Quang 682-414-5355  
Anh Lê Nguyên Vũ 682-241-2334  
Thành Viên: Ông Bà Lê Đàm  
Bà Nguyễn Kim Lan  
Chị Trần Kim Quy

## Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

*“Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” (Mát-thêu 26:26)*

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể là một trong những ban rất cần thiết cho mỗi Thánh Lễ tại Giáo Xứ Fatima. Chúng ta vẫn thường xuyên thấy các thành viên của ban đứng nghiêm trang và kính cẩn xung quanh bàn thờ để đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa do Cha Xứ vừa mới làm phép. Ngoài mục đích ai ai cũng biết đó là cho giáo dân rước Mình và Máu Thánh Chúa tại nhà thờ, ban còn có thêm một nhiệm vụ rất âm thầm nhưng thật cao thượng và đầy hy sinh, đó là trao Mình Thánh Chúa cho người già yếu và các bệnh nhân tại tư gia, tại bệnh viện, và viện dưỡng lão.

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể hiện nay gồm có 30 người. Ban có cả nam lẫn nữ, từ 18 tuổi





cho đến 65 tuổi. Điều kiện căn bản của mỗi thành viên là phải có lòng yêu mến Thánh Thể, và phải có tác phong, đời sống, và tư cách đạo đức, đáng làm mẫu mực cho giáo dân. Với ân huệ cao quý là được kề cận Thánh Thể, và với vai trò quan trọng trong mỗi Thánh Lễ, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể thật sự là một thành phần không thể thiếu được của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima.

### Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Trần Kim Phong 817-845-1394

Phó Ban: Đinh Thị Huê

#### Các Thành Viên Nhóm 9 Giờ:

Trần Kim Phong  
Đinh Thị Huê  
Hoàng Mỹ Khanh  
Trương Cảnh  
Nguyễn Phi Hùng  
Nguyễn Văn Đức  
Lý An  
Đinh Hồng Thanh  
Phạm Ngọc Trang  
Đặng Trọng Luật  
Nguyễn Quốc Phan  
Đoàn Hữu Rược  
Đang An  
Đỗ Đình Trường

#### Các Thành Viên Nhóm 12 Giờ:

Nguyễn Thị Kim Anh  
Trần Tiên Christy  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Phan Anh Dũng  
Trần Lợi  
Lê Minh Khoa  
Nguyễn Hoa Lisa  
Phạm Hồng Loan  
Hoàng Ngọc Phú  
Bùi Anh Quốc  
Nguyễn Minh Trung  
Nguyễn Toàn Thiện  
Nguyễn Thị Thu Vân  
Cao Bùi Hương  
Huỳnh Ninh Lan  
Nguyễn Thanh Hải

## Ban Xã Hội

*“Vì xưa Ta đói, các người đã cho ta ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm viếng;” (Mát-thêu 25:35-36)*

Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima của chúng ta có một ban mà các thành viên thể hiện lòng yêu mến Chúa thiết tha qua các việc làm của mình, y theo những lời quý báu Chúa Giêsu đã dạy ở trên. Đó là Ban Xã Hội. Mục đích của Ban là thăm viếng, giúp đỡ những bệnh nhân, những người già yếu, và những người đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Hàng năm, cứ sau Noel và trước Tết,



Ban Xã Hội đi cùng Cha Xứ và Hội Legio Mariae đến các viện dưỡng lão và tận các tư gia để viếng thăm và tặng quà cho các người cao niên. Thật là một niềm an ủi và sự ủng hộ tinh thần lớn lao khi một người lớn tuổi đang sống đơn chiếc được Cha Xứ và các anh em trong giáo xứ chúng ta đến hỏi thăm! Những món quà mà Ban trao tặng cho họ đã được các thành viên tự bỏ tiền túi ra mua sắm.

Như chúng ta thường thấy, ở đất nước Hoa Kỳ này, các bậc cao niên thường gặp trở ngại về ngôn ngữ. Kiến thức về các nguồn trợ cấp xã hội của nước Mỹ thì nói chung người Việt chúng ta ai cũng khá mơ hồ. Bởi vậy khi có bệnh nhân hoặc người trong hoàn cảnh túng thiếu cần hỗ trợ, thì họ và thân nhân không biết phải xoay trở thế nào. Ban Xã Hội không những chỉ thăm viếng, nhưng còn tận tâm giúp đỡ những người này lo giấy tờ xin Medicare, Medicaid, và các nguồn trợ cấp khác. Rất may mắn là Ban được sự yểm trợ về kiến thức và nhân sự của Công Ty Việt Nam Home

Care (Vietwell) trong công việc hệ trọng này. Ở đất nước này, một cơn bạo bệnh, hay một cú vấp ngã, là “bill” nhà thương có thể lên đến hàng chục hoặc trăm ngàn đô la một cách dễ dàng. Bởi vậy, công việc giúp hoàn tất các giấy tờ trợ cấp của Ban Xã Hội thật quý giá cho gia đình của các nạn nhân.

Những việc làm trên đây được nêu lên để giáo dân chúng ta thấy được vài nét đặc sắc của Ban Xã Hội. Ban còn làm các công việc khác hữu ích cho giáo xứ chúng ta nữa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải bỏ thí cách kín đáo. Vậy để Ban không bị mất phần thưởng trên trời, chúng ta miễn không đi vào chi tiết.

Ban Xã Hội được thành lập từ thuở ban đầu của giáo xứ, thời Cha Cựu Chánh Xứ Nguyễn Hải Dương, và vẫn hoạt động một cách âm thầm trong vòng mười mấy năm nay. Người trưởng ban

từ trước đến giờ vẫn là Anh Khổng Tuấn, và hiện tại Ban có thêm một thành viên nữa là Anh Đỗ Thành Phúc, cũng là trưởng khu đương nhiệm của Giáo Khu Thánh Cả Giuse.

Ban Xã Hội thể hiện lòng yêu mến Chúa qua những việc làm rất cụ thể để giúp tha nhân. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa chúc lành cho các công việc hữu ích của Ban Xã Hội.

Ban Biên Tập

Trưởng Ban: Anh Khổng Tuấn 817-937-7675

Thành Viên: Anh Đỗ Thành Phúc





## Ban Xướng Kinh

*“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mát-thêu 18:20)*

Nếu ai trong chúng ta bước chân vào nhà thờ sớm trước Thánh Lễ chừng 30 phút, khi các hành lang còn vắng bóng người, chúng ta sẽ được hân hạnh nghe những lời kinh thánh tao vang vọng từ trong thánh đường ra ngoài hành lang, “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà...” Tiếng kinh ngân nga khẩn cầu, xuất phát tận đáy lòng, thúc giục giáo dân chúng ta cùng góp lời cầu nguyện lên cho Chúa và Mẹ Maria. Những giọng nói quen thuộc này là của ai vậy? Thưa, đó là lời nguyện của các chị trong Ban Xướng Kinh của Giáo Xứ Fatima.

Mục đích của Ban Xướng Kinh là hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh đúng theo các mùa phụng vụ. Ban được thành lập vào năm 2001 do Cha Cựu Chánh Xứ Jim Ngô Hoàng Khôi. Thuở ban đầu các chị em hơi ngỡ ngàng vì là những người mới mẻ chưa bao giờ xướng kinh cho cộng đoàn. Trước khi Cha Khôi thành lập Ban, giáo xứ chúng ta nhờ vào các cụ cao niên hay có mặt sớm ở mỗi Thánh Lễ. Sau khi thành lập Ban thì nhiệm vụ được phân chia rõ ràng để mỗi Thánh Lễ đều có thành viên của Ban phục vụ.

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải siêng năng cầu nguyện. Có lẽ các chị em trong Ban Xướng Kinh được ở trong số người siêng năng cầu nguyện và dự lễ nhất trong giáo xứ chúng ta. Bởi vì Ban chỉ có vồn vẹn 3 chị em, mà các chị phục vụ tất cả các Thánh Lễ trong giáo xứ, bao gồm 2 Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, Thánh Lễ ngày thứ bảy, và các Thánh Lễ ngày thường nữa! Trong Thánh Lễ Chúa Nhật, có chị hy sinh dự cả 2 Thánh Lễ liên tiếp để xướng kinh cho giáo xứ. Vào các dịp đặc biệt như Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh, lẽ dĩ nhiên các chị lại càng bận rộn với nhiệm vụ hơn thế nữa. Bởi vì số thành viên thì ít mà Thánh Lễ thì nhiều, cho nên Ban Xướng Kinh kêu gọi các thanh niên và trung niên trong giáo xứ, nếu có thì giờ đi lễ sớm, xin vui lòng gia nhập để tiếp tay.

Xin giáo xứ chúng ta cùng tri ân các chị em trong Ban Xướng Kinh, đã hy sinh thì giờ quý báu của mình mỗi ngày trong tuần để hướng dẫn giáo xứ dâng các lời kinh thánh thiện và những ý khẩn cầu sâu xa nhất lên với Chúa và Mẹ Maria.

Ban Biên Tập

Trưởng Ban:

Chị Đinh Thị Huệ  
817-721-4925

Thành Viên:

Chị Trần Thị Thục  
Chị Nguyễn Thị Hương



# Ca Đoàn Hồng Ân

Sau biến cố năm 1975, hàng loạt người Việt tị nạn được định cư rải rác khắp nơi . Người qua đông kẻ sang tây, người đi bắc kẻ về nam, người Việt tị nạn lúc bấy giờ có mặt ở hầu hết các thành phố lớn trên đất Mỹ. Thành Phố Fort Worth và các thành phố lân cận cũng đã đón nhận rất nhiều gia đình người Việt chúng ta, nhất là các gia đình Công Giáo. Mặc dù đang trong bối cảnh mất nước xa quê và vật lộn với cuộc sống mới, người Việt Công Giáo vẫn luôn cố gắng sống đức tin và nhờ đức tin đó, người Việt Công Giáo chúng ta đã được lớn mạnh dần theo thời gian qua các sinh hoạt từ các Cộng Đoàn Công Giáo nhỏ như:

Cộng Đoàn Chúa Kitô Vua tại St. George – Fort worth

Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima tại St. Rita – Fort Worth

Cộng Đoàn CTTĐVN tại St Mathew –Arlington v.v.

Mãi đến năm 1977 - 1978, Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima mới có các Thánh Lễ Việt Nam tương



đối đều đặn hơn và từ đó các anh chị em yêu mến Thánh Nhạc mới tụ tập thành một **TÓP CA** để phục vụ các thánh lễ. Dưới sự hướng dẫn của **Cha Chu Văn Quang**, **Ca Đoàn Hồng Ân** đã được thành hình và tiếp tục lớn dần theo năm tháng. Qua bao nhiêu thế hệ Ca Trưởng cùng các ca viên, ngoài việc phục vụ tại Giáo xứ nhà, Ca Đoàn Hồng Ân còn phục vụ các thánh lễ tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri, Đại Hội Thánh Thể tại Dòng Biển Đức, và một số anh chị còn được dịp phục vụ đặc biệt vào Lễ Phong Thánh tại Vatican – Roma năm 1986 . Ngoài ra, Ca Đoàn Hồng Ân còn có trên 20 năm sinh hoạt cùng với Liên Ca Đoàn Dallas Fort Worth. Hàng năm, Ngày Truyền Thống của Liên Ca Đoàn được tổ chức vào đầu Mùa Thu .  
( **Liên Ca Đoàn** là một tổ chức bao gồm nhiều ca đoàn của các giáo xứ vùng Dallas Fort Worth)

Lê Đức Thụy



## Ca Đoàn Magnificat

Ca Đoàn Magnificat khởi từ ca đoàn Hợp Ca, được sáng lập vào nhân dịp lễ kỷ Niệm 15 năm Thánh Hiến Giáo Đường Fatima năm 2015 do L.M Linh hướng Jim Ngô Hoàng Khôi với tầm nhìn xa và mục đích tăng thêm sự linh hoạt và sức sống trong phụng vụ Thánh Nhạc Giáo Xứ Fatima.

Trong gia đoạn tiên khởi ca đoàn quy tụ chỉ được 10 ca viên, nhờ ơn Chúa ca đoàn nay đã có 69 ca viên và nhạc công cùng chung niềm đam mê Thánh Nhạc. Ca đoàn gồm nhiều ca viên lứa tuổi khác nhau, hầu hết các em thiếu nhi biết sử dụng nhạc cụ và các anh chị trung niên cùng các em trưởng thành thì hát. Mọi người rất mật thiết cùng nối vòng tay cống hiến khả năng âm nhạc của mình để phục vụ cho Giáo Xứ và Giáo Hội.



Tối thứ Sáu trước Chúa Nhật đầu tháng các ca viên sẽ tập hát ở tư gia của anh ca trưởng Nguyễn Xuân Toàn để lo cho Thánh Lễ sáng 9 giờ mỗi Chúa Nhật đầu tháng. Đôi khi ca đoàn cần tập thêm vài buổi thứ Sáu trong tháng để chuẩn bị cho một vài Đại Lễ trong năm. Ca đoàn Magnificat luôn ý thức chu toàn nhiệm vụ của mình, đồng thời tích cực tham gia các công tác khác của Giáo Xứ, phục vụ những Thánh Lễ khác ngoài giáo xứ như Thánh Lễ của Giáo Phận, Đan Viện Biển Đức, Dòng Thánh Gia (Mẹ Cứu Chuộc).



Nhờ ơn Chúa và sự yêu thương đùm bọc của cộng đoàn, các Cha Xứ mà ca đoàn không ngừng phát triển. Ca đoàn vẫn luôn và sẽ cố gắng tiếp tục đào tạo các ca viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức của ca viên, cố gắng hát hay và tâm tình hơn, cũng như không ngừng thu hút và mời gọi thêm các ca viên mới gia nhập ca Đoàn. Ca đoàn luôn mong mỗi sự tham gia của các anh chị em có khả năng ca hát, có ý hướng muốn phục vụ Giáo Hội, Giáo Xứ để cùng nhau cất tiếng hát Vinh Danh và Tạ Ôn Thiên Chúa Đến Muôn Đời.

Ca Đoàn nhận Thánh Nữ Cecilia là Bổn Mạng Lễ Kính vào Ngày 22 Tháng 11 để noi gương Thánh Nữ dùng tài năng âm nhạc và ca hát như lời cầu nguyện mà dâng lên Thiên Chúa với bằng tất cả lòng thành kính.

#### Ban Biên Tập

Ca Trưởng:	Anh Giuse Nguyễn Xuân Toàn
Ca Phó:	Anh Phêrô Phan Văn Khánh
Ca Đoàn Phó Nội:	Chị Maria Phạm Hồng Loan
Ca Đoàn Phó Ngoại:	Anh Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ:	Chị Trần Kim Quy

## Ca Đoàn Thánh Gia



Ca Đoàn Thánh Gia thâm thoát đã được hơn mười lăm năm, được Ông Nguyễn Quốc Phan khởi xướng. Ca Đoàn đã được thành lập vào tháng 3 năm 2007 bởi một nhóm các anh chị trung niên và cao niên như là Ông Thạnh, Anh Thụy, Ông Trường, Chị Ngân và Ông Dũng, dưới sự dẫn dắt bởi cố nhạc trưởng Hoàng Bảo.

Trong hoàn cảnh ban đầu, Ca Đoàn quy tụ được khoảng 20 ca viên có thiện chí như một gia đình, sống chung một nhà yêu thương và cùng theo đuổi lý tưởng phục vụ Thiên Chúa và giáo xứ qua lời ca tiếng hát trong các Thánh Lễ.

Sau nhiều năm phục vụ, Ca Đoàn đã quy tụ được nhiều thành phần độ tuổi từ 30 đến 70 hơn. Hiện Ca Đoàn có khoảng 45 ca viên, ca trưởng là Chị Ngân và ca phó Chị Vy cùng với 2 nhạc công và Ông Hạnh đoàn trưởng, phục vụ Thánh Lễ 12 giờ mỗi Chúa Nhật và Thánh Lễ thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng. Ngoài những buổi phục vụ các Thánh Lễ đã định Ca Đoàn cũng có phục vụ trong các buổi lễ tiễn đưa các tín hữu Kitô về với Chúa nếu giáo dân hoặc giáo xứ cần hỗ trợ.

Cánh cửa Ca Đoàn Thánh gia luôn mở rộng và kêu mời mọi người trong giáo xứ đều có thể tham gia, không phân biệt tuổi tác hoặc giới tính, không cần phải biết nhạc lý hay giọng ca hay. Mục đích chính là ca tụng, tán dương Thiên Chúa với lòng mến để danh Cha được cả sáng.

Lạy Chúa, Chúa đã luôn đồng hành với chúng con trong mỗi buổi Thánh Lễ, xin cho chúng con biết bổn phận của mình, đem tiếng hát của mình làm lễ vật dâng Thiên Chúa, hăng say cống hiến, phục vụ Thiên Chúa và giáo xứ. Cho chúng con biết yêu thương, gắn bó và noi gương Thánh Gia, bổn mạng của ca đoàn chúng con.

#### Ban Biên Tập

Ca Trưởng: Chị Têrêsa Nguyễn Kiều Ngân

Ca Phó: Chị Anê Mang Thị Yên Vy

Đoàn Trưởng: Ông Anton Bùi Đức Hạnh





## Ca Đoàn Thiên Thần

Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima có một truyền thống tốt đẹp là vào đêm Vọng Giáng Sinh, trước khi vào Thánh Lễ, các ca đoàn liên tục lên trước Cung Thánh để hát nhạc Giáng Sinh đón mừng Chúa Hài Đồng. Ca Đoàn Thiên Thần là ca đoàn trẻ tuổi nhất, nhưng rất can đảm đứng ra trình diễn kiểu hát cappella, một kiểu hát hòa âm hoàn toàn bằng giọng người và không có nhạc đệm. Các em học sinh nam và nữ, trong quần áo đồng phục chính tề, cất giọng hát hăng say hào hứng chúc tụng Chúa. Ngay sau lúc nốt nhạc cuối cùng lắng đọng, cả nhà thờ nổ lên giòn giã tiếng vỗ tay ngợi khen. Các ca viên của Ca Đoàn Thiên Thần thật đúng là “tuổi trẻ tài cao.”

Tất cả các ca viên của Ca Đoàn Thiên Thần đều là các học sinh của Trường Thánh Anrê Phú Yên và



đều sinh hoạt trong Thiếu Nhi Thánh Thể. Các em gồm đủ lứa tuổi, từ lớp 3 lớp 4 cho đến lớp 11. Trong niên học, vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, các em phụ trách hát lễ 12 giờ để cho các bạn đồng lứa tham dự Thánh Lễ. Để tập hát chuẩn bị cho Thánh Lễ, Chúa Nhật tuần trước đó sau giờ sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, các em đã ở lại nhà thờ cho đến 5 giờ chiều. Đây là một hy sinh lớn lao cho các em, thay gì được về nhà vào lúc 2:30 chiều như các bạn khác. Chẳng những thế, vào sáng Chúa Nhật tuần các em hát, các em phải đến sớm hơn 1 tiếng đồng hồ để tập dợt lại. Các em học sinh trong Ca Đoàn Thiên Thần là một tấm gương hy sinh cho các bạn học khác trong trường.

Qua hàng nhiều năm, các em trong Ca Đoàn Thiên Thần được sự hướng dẫn tận tình của Cô Giáo Hoàng Quyên của Trường Thánh Anrê Phú Yên. Những năm trước đây Ca Đoàn cũng được sự cộng tác của Thầy Bùi Quang Brian của trường, nhưng giờ Thầy Quang đã ở xa. Và lẽ dĩ nhiên, Ca Đoàn trông nhờ vào sự cộng tác của các bậc phụ huynh, đã dày công đưa đón các em ca viên đến sớm về muộn.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ cho các thành viên của Ca Đoàn Thiên Thần, là các mầm non gương mẫu của Giáo Xứ Fatima. Amen.

Bam Biên Tập

Ca Trưởng: Cô Hoàng Quyên 817-253-8371

## Đoàn Dâng Hoa



*... Chúng con xin dâng lên Mẹ  
Tâm tình mến yêu hòa với khúc ca  
Cùng với cảnh hoa muôn màu sắc  
Bày tỏ lòng tin yêu Chúa  
Tôn kính và ca ngợi Mẹ  
Chúng con hân hoan chào đón Mẹ  
Là mẫu gương của cuộc đời chúng con  
Xin cho chúng con luôn biết chào yêu Mẹ  
Bằng Kinh Mân Côi --  
**Cho Trọn Tim Nay Đây!!!**  
(Lời Nguyễn Mở Đầu Bài Múa Dâng Hoa)*

Cứ vào mỗi Tháng Năm, khi hoa xuân rộ nở, và vào mỗi Tháng Mười, lúc lá thu ngã vàng, chắc hẳn giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima chúng ta, ai ai cũng được hân hạnh chứng kiến một cảnh xinh đẹp tuyệt vời. Đó là các em thiếu nhi của Đoàn Dâng Hoa, ngây thơ tha thướt trong trang phục trắng tinh, dịu dàng dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa màu sắc sỡ, đỏ đỏ, vàng vàng, xanh xanh, tím tím, trắng trắng. Yêu kiều trong thánh nhạc uy linh, các em giúp cộng đoàn dân Chúa cùng hướng tâm về Mẹ với lòng đầy tôn kính. Qua những bàn tay bé nhỏ xinh xinh, các em đại diện giáo xứ dâng lên Mẹ những lời cảm ơn và những ý nguyện chân thành nhất của mỗi chúng ta.

Tuy thoạt nhìn vào thì Đoàn Dâng Hoa toàn là những em bé xiu trẻ tuổi, nhưng mà Đoàn đã được sinh ra từ lâu lắm rồi, kể từ năm 1983 vào thời cộng đoàn chúng ta còn ở Giáo Xứ Saint Rita, do Cố Linh Mục Hilary Trần Công Lý quản nhiệm. Khi ấy Đoàn do Cụ Ông Micae Nguyễn Kim Đĩnh (qua đời) và Bà Nguyễn Thị Dâng đảm trách. Năm tháng trôi qua dưới bàn tay che chở của Đức Mẹ, và hiện nay Đoàn được sự hướng dẫn của Cô MC Nguyễn Hoàng Linh và Cô Giáo Trang Mộng Thường.

Cô MC Hoàng Linh là một người rất quen thuộc trong giáo xứ chúng ta, bởi vì mỗi khi giáo xứ có các dịp vui văn nghệ, thì chính cô là người điều khiển chương trình. Tài ăn nói và nghề kể chuyện tiểu lâm của cô mang đến cho giáo xứ những giây phút sôi động, vui vẻ, thoải mái. Không những có tài ăn nói, mà cô còn rất khéo tay và rất chịu khó. Tất cả những trang phục cho cả 60 em mặc là chính tay của cô may! Chẳng những vậy, Cô Hoàng Linh và Cô Mộng Thường còn bỏ nhiều thì giờ soạn nhạc và các vũ điệu sao cho mới mẻ và hấp



dẫn để dâng lên Mẹ và để cộng đoàn thưởng thức.

Tạ ơn Chúa và Mẹ, công việc của Đoàn tuy rất bận rộn, nhưng các cô được sự trợ giúp đặc lực của các cô giáo, các học sinh, và các phụ huynh của Trường Thánh Anrê Phú Yên. Cô Hoàng Linh xin đại diện cho Đoàn Dâng Hoa đặc biệt cảm ơn sự cộng tác của Cô Võ Thanh Nguyên của lớp Việt Ngữ 3, và Em Trần Kim Cynthia của lớp Giáo Lý 11. Cô cũng xin đặc biệt cảm ơn Anh Đình Trung đã làm CD cho các em, và Anh Chị Hòa Chiêm của Dan's Chicken đã ủng hộ thức ăn cho các em.

Nói về các em, thì Đoàn Dâng Hoa có trên dưới 60 em nữ, một con số đông đảo đáng kể. Lứa tuổi thì từ 6 đến 12 tuổi, cộng thêm một vài thiên thần tí hon chưa đến tuổi đi học. Trừ các em chưa được đi học, tất cả các em đều là những học sinh ngoan của Trường Thánh Anrê Phú Yên và là thiếu nhi gương mẫu của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cô Hoàng Linh xin chân thành cảm ơn tất cả các em đã ngoan ngoãn vâng lời các cô và chịu khó đến tập dợt và trình diễn. Cô xin chúc các em luôn dồi dào sức khỏe và học giỏi nên người.



Nói đến các em, thì chúng ta không thể quên được công lao của cha mẹ các em. Các bậc phụ huynh đã không quản ngại thì giờ đưa con mình đến nhà thờ tập dợt, rồi phải chờ đợi cho đến vài tiếng sau để rước con mình về. Một số phụ huynh giúp các em ăn uống. Một số khác giúp các em trang phục và trang điểm. Thật rất cảm ơn sự trợ giúp của các phụ huynh của Đoàn Dâng Hoa!

Nguyện xin Đức Mẹ Fatima, quan thầy của giáo xứ, luôn gìn giữ và che chở cho Đoàn Dâng Hoa, để mỗi khi Tháng Năm về và Tháng Mười đến, các giáo dân chúng ta lại cùng với Đoàn dâng lên Mẹ những tràng hoa tươi thắm, cùng với lòng thành kính thiết tha. Amen.

#### Ban Biên Tập

Đoàn Trưởng: Cô Nguyễn Hoàng Linh 817-718-7124  
Đoàn Viên: Cô Trang Mộng Thường  
Cô Võ Thanh Nguyên  
60 Học Sinh Nữ của Trường Thánh Anrê Phú Yên



## Đoàn Liên Minh Thánh Tâm



Sau thời gian gần 10 năm (1975-1984) được định cư và hội nhập với quốc gia Hoa Kỳ, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành của giáo xứ đã dần dần thành hình. Một trong các đoàn thể phụ huynh/gia trưởng là Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cũng nhanh chóng phát triển.

Đoàn LMTT của Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima được thành lập vào khoảng năm 1984, dưới thời Cha Hilary Trần Công Lý làm quản nhiệm, sinh hoạt tại Giáo Xứ St. Rita, Fort Worth. Mục đích của Đoàn là tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, thánh hóa bản thân và gia đình để mở mang nước Chúa. Nhiệm vụ của các đoàn viên là đọc kinh dâng ngày, tham dự Thánh Lễ, cầu Thánh Thể vào các thứ sáu đầu tháng, và tôn vương Thánh Tâm Chúa tại các gia đình đoàn viên.

Ban thủ lãnh đương nhiệm gồm có:

Trưởng Đoàn:	Ông Nguyễn Văn Thạnh
Phó Nội Vụ:	Ông Đoàn Hữu Rượu
Phó Ngoại Vụ:	Ông Đỗ Đình Trường
Thư Ký:	Ông Vũ Phi Long
Thủ Quỹ:	Ông Mang Thạnh

Đinh Hồng Thanh

# Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể



## THIẾU NHI THÁNH THỂ ĐOÀN TNTT FATIMA

Đoàn TNTT Fatima được cha Marco Nguyễn Thành Huỳnh thành lập ngày 17/12/2006. Tất cả các em theo học lớp giáo lý VN trường thánh Andre Phú Yên sẽ gia nhập đoàn Thiếu Nhi thánh thể. Đoàn hiện tại có khoảng 250 em Thiếu nhi ,20 huynh trưởng và 7 trợ tá dưới sự hướng dẫn của cha Tuyên úy Trần Đình Diễm và thầy trợ úy Hoàng Quý. Đoàn Fatima là đoàn biệt lập thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Hàng năm đoàn tổ chức trại hè cho các em ,huấn luyện tông đồ đội trưởng đội phó ,hiệp nghĩa lock in và đưa các em hiệp sĩ tới một số nơi thiện nguyện.Đoàn cũng đưa các em đi tham dự đại hội và các sa mạc huấn luyện huynh trưởng do miền Nam và trung ương tổ chức .Ca đoàn thiên thần đoàn Thiếu Nhi do Hoàng Quyên làm ca trưởng hát thánh lễ chủ nhật đầu tháng lễ thiếu nhi 12:00.Đoàn Thiếu nhi sinh hoạt chủ nhật hàng tuần từ 1:30 tới 3:00 pm. Các huynh trưởng có giờ cầu vớt chúa thánh thể mỗi chủ nhật từ 10:45 tới 11:30am và các em có giờ cầu vớt chúa thánh thể mỗi chủ nhật đầu tháng. Khẩu hiệu của phong trào Thiếu Nhi thánh thể :cầu nguyện, rước lễ hy sinh và làm tông đồ Mục đích: Đào luyện Thanh Thiếu niên về 2 phương diện : tự nhiên và siêu nhiên để họ trở thành những con người kiên toàn và những Kitô hữu hoàn hảo. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn Thiếu nhi truyền thông Tin Mừng và góp phần xây dựng xã hội. Nền tảng: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

Lý tưởng: Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.

Tôn chỉ: Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: "Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ" (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12). Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô nơi các Ngài. Mọi chi tiết liên quan đoàn TNTT Fatima xin liên lạc:

Đoàn trưởng : Maria Phạm Loan  
Phó quản trị: Nguyễn Đạt  
Phó nghiên huấn : Nguyễn Phương  
Thư ký: Trần Christy  
Thủ quỹ: Nguyễn Lisa

(817) 239-8077  
(682) 429-0463  
(817) 966-3775  
(817) 908-0023  
(214) 991-1605

loanghe2005 @ yahoo.com  
datnguyen160@gmail.com  
lunasky1@yahoo.com  
chrityyytran@gmail.com  
lilaznlisa@hotmail.com



## 10 ĐIỀU TÂM NIỆM TNTT

Thiếu nhi dâng ngày mỗi sáng,  
Làm cho đời sống hoá nên lời cầu.

Thiếu nhi tôn sùng Thánh Thê,  
Siêng năng chịu lễ, viếng Chúa hằng ngày.

Thiếu nhi hy sinh chịu khó,  
Luôn nhìn Thánh Giá, gặp khổ vẫn vui.

Thiếu nhi nhờ Mẹ cố gắng,  
Quyết làm gương sáng xứng danh Tông Đồ.

Thiếu nhi vâng lời cha mẹ,  
Và hết những vị chỉ huy của mình.

Thiếu nhi nết na đảm thắm,  
Giữ mình trong trắng trong cách nói làm.

Thiếu nhi tận tình bác ái,  
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

Thiếu nhi giữ lòng thành thật,  
Nói làm đúng mực không dối không ngoa.

Thiếu nhi chu toàn bổn phận,  
Việc làm đúng đắn không bỏ nửa chừng.

Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng,  
Chân thành với Chúa cộng bên mỗi tuần.













# Đoàn Tông Đồ Fatima

Vào khoảng tháng 10 năm 2009, Ban Chấp Hành Trung Ương của Phong Trào Tông Đồ Fatima đã đến thăm giáo xứ và muốn ngỏ lời xin thành lập Đoàn Tông Đồ Fatima. Cha Marcô Nguyễn Thành Huỳnh là cha chánh xứ trong thời gian đó đã hân hoan chấp nhận và thành lập Đoàn Tông Đồ Fatima.

Có thể nói đây là một đoàn thể non trẻ nhất của giáo xứ; với Đoàn Trưởng tiên khởi là ông Nguyễn Văn Bình đã nỗ lực chăm lo, gây dựng cho Đoàn.



## Mục đích của Đoàn Tông Đồ Fatima:

Học hỏi để hiểu biết sống tinh thần Tận Hiến cho Đức Mẹ.

Cố gắng thực thi và truyền bá Sứ Điệp của Đức Mẹ Fatima: Cải thiện đời sống, lần hạt Mân côi, và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

## Bổn phận của đoàn viên:

Đọc Kinh dâng hiến ban mai; dâng các hy sinh, lao nhọc trong bổn phận hàng ngày để cầu cho phần rỗi các linh hồn.

Đọc và suy niệm về các Màu Nhiệm Mân Côi hàng ngày để cầu cho hòa bình thế giới.

Mang áo Đức Bà Carmelô như dấu chỉ tận hiến cho Đức Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa.

Giữ trọn các ngày thứ bảy đầu tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

## Sinh hoạt của Đoàn:

Tùy theo nhu cầu và quyết định của Đoàn, những sinh hoạt của Đoàn có thể là: Hội họp hàng



tháng, châu đèn tạ Thánh Thể, nhất là thứ bảy đầu tháng, tham gia hoặc tham dự các tổ chức Tôn Vinh Thánh Mẫu....

Dù Mẹ Maria đóng vai chính ở biến cố Fatima, song Mẹ chỉ đến để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa, về với Lòng Thương Xót Chúa. Sứ điệp Fatima là một Linh Đạo Cứu Độ, ba mệnh lệnh Fatima là những phương thế cứu độ. Đoàn Tông Đồ Fatima không có những kế hoạch, chương trình hướng ngoại rộng lớn, nhưng chỉ ước mong tất cả đoàn viên hãy bèn đổ đèn tạ Trái Tim Mẹ như Mẹ Maria đã xin chúng ta *“Ít là con, con hãy cố gắng an ủi Mẹ”* là vì *“Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi tội lỗi ngôn và vô ơn của họ.”* Tất cả chúng ta là con của Mẹ, chúng ta không thể không suy tư và chạnh lòng thương cảm về những lời van xin của Mẹ, không phải đối với Mẹ cho bằng với Thiên Chúa. Thật vậy, vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, Mẹ đã đau buồn kêu gọi loài người *“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm quá nhiều lắm rồi.”*

Là một tông đồ của Mẹ Maria, mỗi người chúng ta cố gắng làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, nhờ đó Chúa Giêsu cũng được nhận biết và mến yêu.

Đình Hồng Thanh (21-9-1917).

Đoàn Trưởng: Đình Hồng Thanh 817-721-4925  
Đoàn Phó: Phạm Ánh Ngọc  
Thư Ký: Hoàng Yến  
Thủ Quỹ: Đoàn Thị Mây

